

Số: 65 /TTYT-KHDD

Yên Lạc, ngày 19 tháng 02 năm 2020

V/v thực hiện công tác quản lý người
bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19
tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Kính gửi: - Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc;
- Các khoa/phòng Trung tâm y tế;
- Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện,

Thực hiện Công văn số 215/BYT-KCB ngày 17/02/2020, của Sở y tế Vĩnh Phúc V/v hướng dẫn tổ chức tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh nghi ngờ và nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Theo sự chỉ đạo tại Văn bản số 519/BYT-KCB ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế; Văn bản số 159/BYT-NV 15/02/2020 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về các biện pháp cách ly y tế và chăm sóc toàn diện người mắc bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 32 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm); Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, hướng dẫn xác định Trường hợp bệnh nghi ngờ; Trường hợp bệnh có thể; Trường hợp bệnh xác định. Nhằm quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh trên tại các khoa/phòng, trạm Y tế xã, thị trấn.

Trung tâm y tế huyện Yên Lạc xin đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc và yêu cầu Trường các khoa/phòng, trưởng trạm Y tế xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các cán bộ, nhân viên thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc

Có phương án phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo giám sát công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm COVID-19 và chỉ đạo UBND Thị trấn Yên Lạc; cơ quan Công an huyện Yên Lạc phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế để quản lý chặt chẽ người bệnh. Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện và sẽ chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế.

2. Đối với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, trạm y tế xã, thị trấn

Nghiêm túc tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị người bệnh nghi ngờ và mắc COVID-19 tại đơn vị.

Sẵn sàng tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh tại đơn vị: Phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt, ...); đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Rà soát công tác tiếp nhận, phân loại người bệnh điều trị theo 3 nhóm trường hợp bệnh (bệnh nghi ngờ; bệnh có thể, bệnh xác định được hướng dẫn tại Quyết định số 322/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới). Triển khai cách ly, điều trị quản lý ca bệnh theo 3 nhóm trường hợp bệnh trên đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định. Khu vực điều trị cách ly chia tối thiểu 3 đơn nguyên: Khu vực người bệnh nghi ngờ; khu vực người bệnh được chẩn đoán xác định; khu vực người bệnh trước khi xuất viện.

Các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, điều trị và quản lý, theo dõi cách ly triệt để tại chỗ người bệnh nghi ngờ mắc COVID-19. Cơ sở KB,CB phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trên địa bàn quản lý chặt chẽ người bệnh. Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được xuất viện và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế.

Lập Hồ sơ bệnh án, chăm sóc điều trị toàn diện cho các người bệnh thuộc 3 nhóm trường hợp bệnh (bệnh nghi ngờ; bệnh có thể, bệnh xác định) và thực hiện theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý người bệnh. Tuyệt đối quản lý chặt chẽ các mẫu bệnh phẩm của người bệnh, không để mất, phát tán và cho người không thuộc trách nhiệm tiếp cận với mẫu bệnh phẩm của các nhóm trường hợp bệnh trên và xử lý mẫu theo đúng quy định.

Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, gửi mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định.

Trong trường hợp người bệnh có diễn biến nặng vượt quá năng lực kỹ thuật chuyên môn của đơn vị cần phải chuyển tuyến, cơ sở KB,CB phải bố trí phương tiện, nhân viên y tế hoặc xin hỗ trợ cấp cứu của Bệnh viện tuyến trên bảo đảm an ninh, an toàn cho người bệnh; thực hiện theo đúng quy định về bàn giao người bệnh cho bệnh viện tuyến trên.

Thực hiện chuyển tuyến theo phân tuyến điều trị trong tỉnh theo Kế hoạch số 85/KH-TTYT ngày 14/02/2020 của Trung tâm Y tế Triển khai thực hiện kịch bản đáp ứng với từng tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của ngành Y tế huyện Yên Lạc: Các trường hợp thông thường điều trị tại đơn vị; trường hợp quá khả năng điều trị chuyển bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; Trường hợp nặng và rất nặng chuyển trực tiếp đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Địa chỉ: Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội).

Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại đơn vị theo hướng dẫn tại Văn bản số 96/KCB-ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

Các Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Y tế sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị khác theo sự điều động của Sở Y tế.

Luôn chủ động sẵn sàng chuẩn bị phương án, nguồn lực để kịp thời ứng phó khi dịch lan rộng, bùng phát.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông trong đơn vị cho người bệnh, người nhà người bệnh về các biện pháp phòng hộ cá nhân (sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên,...); và cho cán bộ y tế về quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng hộ cá nhân.

Thực hiện tổng hợp báo cáo hàng ngày các trường hợp mắc bệnh, diễn biến ca bệnh theo hướng dẫn của Sở y tế.

Trạm y tế xã, thị trấn tham mưu với UBND xã, thị trấn và phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn để quản lý chặt chẽ người bệnh.

Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế. Trong trường hợp chuyển tuyến, phải phối hợp với phòng Tổ chức hành chính bố trí phương tiện, nhân viên y tế hoặc xin hỗ trợ cấp cứu của bệnh viện tuyến trên bảo đảm an ninh, an toàn cho người bệnh; thực hiện theo đúng quy định về bàn giao người bệnh cho bệnh viện nhận chuyển tuyến.

3. Đối với phòng Tổ chức hành chính

Trong trường hợp chuyển tuyến, phải bố trí phương tiện kịp thời, bảo đảm an ninh, an toàn cho người bệnh; thực hiện theo đúng quy định về bàn giao người bệnh cho bệnh viện nhận chuyển tuyến.

Phân công nhiệm vụ cho bảo vệ, kết hợp với chính quyền, công an Thị trấn Yên Lạc và cơ quan công an huyện để quản lý chặt chẽ người bệnh. Tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện và chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế.

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc quan tâm chỉ đạo. Yêu cầu Trưởng các khoa/phòng, trưởng trạm Y tế xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất, khuyến nghị khi có khó khăn, vướng mắc về Trung tâm Y tế (Phòng KH-ĐD), để báo cáo Ban giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Lạc kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- BCĐ PCDB Covid-19 huyện (Đ/n);
- Ban giám đốc: (C/đ);
- Các khoa/phòng, TYT: (T/h);
- Lưu: VT, KHĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hiếu

